
 
 

รายงานการประชุมสภาสมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันศุกรท์ี่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  หนา้ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  
การประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันศุกร์ที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  

ผู้มาประชุม 

ล าดับ  ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายแดง  ศรีนอก ประธานสภาเทศบาล แดง  ศรีนอก  
๒ นางร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์ รองประธานสภาเทศบาล ร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์  
๓ นายประจวบ  สมัยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ประจวบ  สมัยกลาง  
๔ นางสุพิน  แรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สุพิน  แรมกลาง  
๕ นายชานน  อ่อนทองหลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ชานน  อ่อนทองหลาง  
๖ นายด ารงศักดิ์  กันนิดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ด ารงศักดิ์  กันนิดา  
๗ นายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ โสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์  
๘ นายวีระชัย  โปรยโคกสูง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ วีระชัย  โปรยโคกสูง  
๙ นางแสงเดือน  ทุยกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ แสงเดือน  ทุยกลาง  

๑๐ นายระเบียบ  หวังคุ้มกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ระเบียบ  หวังคุ้มกลาง  
๑๑ นายมาลัย  รอกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ มาลัย  รอกลาง  
๑๒ นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สัมฤทธิ์  เถาว์กลาง  
๑๓ นายวิชิต  นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภา วิชิต  นวลสกุลนิภา  

ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหตุ 

๑ นายระยอง  พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ระยอง  พิมพ์ปรุ  
๒ นายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี วิโรจน์  วงศ์วราวรรณ  
๓ นายประคอง  เงื่อนกลาง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประคอง  เงื่อนกลาง  
๔ นายยงยุทธ  ประจวบกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี ยงยุทธ  ประจวบกลาง  
๕ นายนิรุธ  งอสอน รองปลัดเทศบาล นิรุธ  งอสอน  
๖ นางสาวทวี  ชวนโพธิ์ ผู้อ านวยการกองคลัง ทวี ชวนโพธิ์  
๗ นางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ชุติกาญจน์  บุญยืน   
 ๘ นายวาทิตต์  เรียมริมมะดัน ผู้อ านวยการกองช่าง วาทิตต์  เรียมริมมะดัน  
         

 
/เริ่มประชุมเวลา... 

 
 
 

 



 
 

รายงานการประชุมสภาสมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันศุกรท์ี่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  หนา้ ๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
   -เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชิต  นวลสกุลนิภา  เลขานุการสภาเทศบาล
ต าบลหนองหัวฟาน  ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๕) พบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อจ านวน ๑๒ ท่าน 
ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม 
ก่อนที่จะมีการประชุมตามระเบียบวาระ ได้ให้ท่านสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่านได้
ตรวจสอบเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมว่าครบหรือไม่ 
ประกอบด้วย ระเบียบการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่           
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ จ านวน ๑ หน้า ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ        
ร่างเทศบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๔  หน้า 

    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูปเทียนบูชา    
พระรัตนตรัยน าสวดมนต์ไหว้พระและเปิดการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ประธานสภา   -ขอต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  เมื่อที่ประชุมพร้อมขอเปิดการประชุมสภาสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๒  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
   ---ไม่มี--- 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   ---ไม่มี--- 

ระเบียบวาระที่ ๓  กระทู้ถาม 
    ---ไม่มี----  

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ๔.๑  การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ (วาระสอง ขั้นแปรญัตติ) ของคณะกรรมการแปรญัตติ   
ประธานสภาเทศบาล -ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ในการประชุมสภาสมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้ก าหนดให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิก
สภาท่านใดประสงค์ยื่นค าขอแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาค าแปรให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ น้ัน ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้จัดส่งสรุปผล
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมส าเนารายงานการประชุมให้กับประธานสภาเรียบร้อยแล้ว     
ซึ่ งประธานสภาได้จัดส่ งให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านด้วยแล้ว ขอให้ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติรายงานผลการพิจารณาค าแปรญัตติต่อที่ประชุมเพื่อทราบโดยทั่วกัน
อีกครั้งขอเชิญครับ 

/นายชานน... 



 
 

รายงานการประชุมสภาสมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันศุกรท์ี่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  หนา้ ๓ 

 

นายชานน  อ่อนทองหลาง - เ รี ยนประธานสภาที่ เ คารพ ผมนายชานน  อ่ อนทองหลาง            
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ในนามประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอรายงานสรุปผลการพิจารณาแปรญัตติร่าง            
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังน้ี 

   ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ในการประชุมสภาสมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติให้
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
รับเสนอค าแปรญัตติในวันที่  ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.                 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน และให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา 
ค าแปรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ น้ัน 

   บัดน้ี คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่               
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงขอรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังน้ี 

   ๑.ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ  ตั้ งแต่วันที่  ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕            
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิกสภามายื่นเสนอค าแปรญัตติ 

   ๒.การประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ ไม่มีแก้ไข
เพิ่มเติม คณะกรรมการเห็นชอบตามร่างเดิมไม่มีผู้สงวนความเห็น 

   คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้พิจารณารายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณดังกล่าว          
โดยละเอียดด้วยความรอบคอบ การตั้งงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ ครอบคลุมทุกแผนงาน 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ถือว่าจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชน
และท้องถิ่นจึงไม่มีการแก้ไข/เพิ่มเติม โดยเห็นชอบตามร่างเดิม 

   จึงขอส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
โดยไม่มีการแก้ไข (คงร่างเดิม) พร้อมรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติคืนต่อ
ประธานสภาเทศบาล เพื่อน าเสนอสภาเทศบาลพิจารณาในวาระ ๒-๓ ต่อไป 

ประธานสภาเทศบาล   -ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ  
นายวิชิต นวลสกุลนิภา -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สองให้ปรึกษาเรียงตามล าดับเฉพาะที่มี

การแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ัน เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้     
ลงมติเป็นอย่างอื่น  

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
แล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติน้ันอีก  

ประธานสภาเทศบาล  -การพิจารณาร่างในวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติน้ี เมื่อไม่ปรากฏว่ามี
ผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นขอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติให้
คงร่างเดิมไม่มีการแก้ไขและไม่มีผู้สงวนความเห็น ฉะน้ัน ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่สองน้ีจึงไม่มีการอภิปราย            
ไม่มีการพิจารณา ถือว่าสภาได้เห็นชอบตามร่างเดิม   

ต่อไป... 
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ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่สาม (ขั้นให้ความเห็นชอบ)  

๔.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วาระที่สาม (ขั้นให้ความเห็นชอบ)  

ประธานสภาเทศบาล   -ขอเชิญเลขานุการสภาได้อ่านระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ 
นายวิชิต นวลสกุลนิภา  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา 

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุม 

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร   
ในการพิจารณาวาระน้ีให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาเทศบาล  -ในวาระที่สามเป็นการลงมติของสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน  
ว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
หรือไม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ นับจ านวนสมาชิกในที่ประชุมแล้วปรากฏ      
มีสมาชิกจ านวนทั้งสิ้น ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด
เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖          
ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม   -เห็นชอบ  ๑๑  เสียง 
ประธานสภาเทศบาล  -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ยกมือ  
-ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง -งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล)  

มติที่ประชุม    -มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
(ประธานสภาเทศบาล) 

นายวิชิต  นวลสกุลนิภา  -ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่ม เติมถึง         
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบ
ด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลต าบลให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยัง
นายอ าเภอเพื่อส่งให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนครให้
ประธานสภาส่งไปยัง  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณา             
ร่างเทศบัญญัติตามวรรคหน่ึงให้เสร็จและส่งคืน ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติน้ัน ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ในส่วนของจังหวัด
นครราชสีมา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบอ านาจให้นายอ าเภอขามสะแกแสง 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติของ
เทศบาลต าบล ตามค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๑๐๐๒๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัด จังหวัด        
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจงัหวัด และนายอ าเภอ ปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๓.๗ มอบอ านาจให้
นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน ตาม ผนวก ช. ข้อ ๒๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบ          
ร่างเทศบัญญัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔)  
                                                                                                พ.ศ.๒๕๖๒... 
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    พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง และมาตรา ๖๒ ตรี ต่อจากน้ีสภาจะได้
ด าเนินการจัดส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้กับ
นายอ าเภอขามสะแกแสงเพื่อพิจารณาตามระเบียบต่อไป 

ประธานสภา  -ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นกฎหมาย 

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่องที่เสนอใหม่  
   ---ไม่มี--- 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภา  -วาระการประชุมเรื่องอื่น ๆ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่

ประชุมทราบขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ   
นายกเทศมนตรี -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผม นายระยอง พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรีต าบล

หนองหัวฟาน  ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้พิจารณารายละเอียดใน             
ร่างเทศบัญญัติงบประมาณดังกล่าว ทางคณะผู้บริหารได้จัดท าร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามระเบียบ ครอบคลุมทุกแผนงาน และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ถือว่าจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและ
ท้องถิ่น และมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นกฎหมาย ต่อไปขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเทศบาล ดังน้ี 

   ๑.  เรื่องการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล(Video Conference) ตามที่เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน           
ได้สมัครเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ าปี ๒๕๖๕ และได้ด าเนินการประเมิน
เมืองสิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเทศบาลต าบล
หนองหัวฟานได้รับรองผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ในระดับดีเยี่ยม และ
เข้าสู่การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 
๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 
โดยการท าเสนอผ่านระบบการประชุมทางไกล(Video Conference) เรียบร้อยแล้ว 

   ๒. เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังภายในเขตเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน   
คณะผู้บริหารได้แจ้งให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง ได้เข้าตรวจสอบเพื่อ
แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว เช่น ถนนเทศบาล ๘ ที่มีปัญหาน้ าท่วมขังในเวลาน้ีทางเทศบาล
ต าบลหนองหัวฟานได้เซ็นสัญญาด าเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู ถนนเทศบาล ๘ 
เรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการส่งทดสอบวัสดุ  

   ๓. เรื่องถนนทางไปฝายหนองไผ่ล้อม คณะผู้บริหารได้ติดต่อประสานงานกับ
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวฟาน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนในการสัญจร
ไปพื้นที่การเกษตรของพีน้่องประชาชนเรียบร้อยแล้ว  

๔. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน นครชัยบุรินทร์ ประจ าปี ๒๕๖๕        
ผมได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหัวฟาน ให้เทศบาลต าบล                  
หนองหัวฟานเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติการส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน ในวันที่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๕       
ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย ศูนย์อนามัยที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา 

๕.โครงการก่อตั้ง... 
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   ๕. โครงการก่อตั้งศูนย์สุขใจใกล้บ้าน เทศบาลต าบลหนองหัวฟานก าลัง
ด าเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาจะด าเนินการสนับสนุน
งบประมาณเป็นรายปีๆละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อต่อยอดโครงการเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนของ
เทศบาลต าบลหนองหัวฟานต่อไป 

   ๖. งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน                 
๔  โครงการ ดังน้ี 

    ๑. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘ ห้องเรียน 
    ๒. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๑ 
    ๓. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๕ 
    ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าสหกรณ์ 
   ๗. การจัดงานเกษียณท่านปลัดเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน และผู้อ านวยการ

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน เทศบาลต าบลหนองหัวฟานจะด าเนินการจัดงาน   
มุทิตาจิตให้กับทั้งสองท่านในวันที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๕ ก าหนดการจะแจ้งให้สมาชิกสภา
เทศบาลทราบอีกครั้งครับ 

ประธานสภาเทศบาล  -ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
ขอเรียนเชิญครับ   

นายด ารงศักดิ์  กันนิดา -กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิก
สภาเทศบาล เขต ๑ ขอเสนอน าเรียนต่อท่านนายกเทศมนตรีจ านวน ๒ เรื่องครับ  

เรื่องแรก การประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ถือเป็นจุดแข็งของเทศบาลต าบล 
หนองหัวฟานด้านการบริการจัดการสิ่ งแวดล้อมพร้อมกับการพัฒนาเทศบาลต าบล            
หนองหัวฟานให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ในเมื่อเราสามารถผ่านเข้าไปในรอบการประกวด
ระดับประเทศแล้ว ผมอยากให้ทางเทศบาลฯ เสริมกิจกรรมให้เป็นจุดเด่นของเทศบาลต าบล
หนองหัวฟาน สะท้อนให้เห็นบริบทของชาวเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ครับ  
  เรื่องที่สอง ถนนทางไปฝายหนองไผ่ล้อม ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ให้ความ
ห่วงใยพี่น้องประชาชน ในการประสานทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวฟาน เพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนในการสัญจรไปพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชน ครับ 

ประธานสภาเทศบาล  -ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
ขอเรียนเชิญครับ   

นายชานน  อ่อนทองหลาง -กราบเรียนประธานสภาที่ เคารพ ผมนายชานน  อ่อนทองหลาง  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่น าเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชน
บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ของเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน หากมี
งบประมาณเข้ามาขอให้ทางคณะผู้บริหารพิจารณาด าเนินการต่อไป ขอบคุณครับ และในการ
ประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน เป็นโครงการ              
ท่ีดีมากขอให้เทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้รับผลประเมินในอันดับต้นๆ ของระดับประเทศ ครับ 

ประธานสภา... 
 

 



 
 

รายงานการประชุมสภาสมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันศุกรท์ี่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  หนา้ ๗ 

 

ประธานสภาเทศบาล  -ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
ขอเรียนเชิญครับ   

นายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ -กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ       
รองนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน  ตามที่เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ได้ด าเนินการ   
ประเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ผมมีความ
ภาคภูมิใจกับการประเมินฯในครั้งน้ี ต้องขอขอบคุณพนักงานเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน      
ทุกท่านที่ท าให้งานดังกล่าวผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล        
หนองหัวฟานช่วยกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน          
ให้ประชาชนรับทราบด้วยครับ 

ประธานสภาเทศบาล  -ท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
ขอเรียนเชิญครับ   

นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์   -กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอน าเรียนปรึกษาว่าเมื่อเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมา ชาวบ้าน          
คุ้มบ้านวัดเมืองนาท ขอจัดตั้งขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาเพิ่มมาอีก 1 ขบวน และประกอบกับ
คุ้มบ้านวัดเมืองนาทมีจ านวนครัวเรือนประมาณ ๒๐ ครัวเรือน จึงอยากสอบถามว่าสามารถ
จัดตั้งเป็นชุมชนเพิ่มอีกหน่ึงชุมชนได้หรือไม่ครับ 

นายกเทศมนตรี -ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล      
พ.ศ.2564 ซึ่งประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ชะลอการประกาศใช้ตาม
ระเบียบนี้ออกไปก่อน เรื่องการจัดตั้งชุมชนใหม่ต้องรอให้ระเบียบออกมาให้ชัดเจนแล้วเราค่อย
มาปรึกษากันอีกครั้งหน่ึงครับ 

เลขานุการสภา  -กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายวิชิต  นวลสกุลนิภา  ปลัดเทศบาล
และเลขานุการสภา ขอน าเรียนเพิ่มเติมจากท่านนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน เรื่อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  26 กุมภาพันธ์ 
2564 แต่ค่อนข้างมีปัญหามากทางสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยยืนเรื่องเพื่อขอให้  
กระทรวงมหาดไทยทบทวนใหม่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. 2564 หมวด 1 การจัดตั้งชุมชน ข้อ ๕ ในเขตเทศบาลใดที่ไม่มีการแต่งตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 หากเทศบาลเห็นเป็นการ
สมควรจะจัดตั้งเป็นชุมชนก็ได้ โดยให้เทศบาลจัดท าเป็นประกาศเทศบาลจัดตั้งชุมชน               
และประกาศเทศบาลน้ันให้ระบุชื่อชุมชนและบริเวณพื้นที่หรือ เขตชุมชนด้วย ทั้งน้ี การจัดตั้ง
ชุมชนอาจยึดตามแนวเขตการปกครองหมู่บ้านเดิมก่อนการจัดตั้งหรือการยกฐานะเทศบาลก็ได้ 

  กรณีที่มีเหตุสมควร อาจแบ่งพื้นที่หรือบริเวณใดในชุมชนเดิมเป็นชุมชนใหม่ หรือรวม
ชุมชน ที่มีพื้นที่ติดต่อกันเป็นชุมชนเดียว โดยค านึงถึงสภาพพื้นที่ จ านวนครัวเรือน จ านวน
ประชากร ความสะดวกแก่การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและเพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่นเป็นส าคัญ การรวม ยุบ หรือเปลี่ยนแปลง เขตชุมชน หรือเปลี่ยนชื่อชุมชนให้
น าความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับ การด าเนินการตามข้อน้ีต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
ในชุมชนน้ัน ๆ ด้วย 

 
/ประธานสภา... 



 
 

รายงานการประชุมสภาสมยัประชุมสามญั สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  วันศุกรท์ี่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  หนา้ ๘ 

 

ประธานสภาเทศบาล  -ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาที่ช่วยชี้แจงระเบียบกฎหมายให้ทาง
สภาเทศบาลฯ ทราบ สมาชิกสภาเทศบาลหรือท่านใดมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบหรือไม่...หากไม่
มตี้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี ขอปิดประชุม 

เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๐๐ น. 
 
 

  วิชิต  นวลสกุลนิภา   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
(นายวิชิต  นวลสกุลนิภา) 

   ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 

 
 
 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้รับรองแล้ว              

ในการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓   ครั้งที ่๑  เมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕       .                 
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
 
 

                     แดง  ศรีนอก 
(นายแดง  ศรีนอก) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
 

โสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ 
 

(นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์) 
ประธานกรรมการ 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
 

มาลัย  รอกลาง 
 

(นายมาลัย  รอกลาง) 
กรรมการ 

ตรวจถูกต้องแล้ว 
 

ด ารงศักดิ์  กันนิดา 
 

(นายด ารงศักดิ์  กันนิดา) 
เลขานุการ  


